



### ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

#### หอสมุดฯ

#### ตอกย้ำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ

นางสาวฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รองผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนา หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่า หอสมุดฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง กอปรกับในแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ของหอสมุดฯ ยังได้กำหนดให้การพัฒนาความร่วมมือเป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญขององค์กร เพื่อการเป็นพันธมิตรที่ดีระหว่างกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยแก่ประชาคมธรรมศาสตร์ ซึ่งในยุทธศาสตร์ใหม่นี้ หอสมุดฯ จะเน้นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานเฉพาะสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาได้มีข้อมูลเพื่อการศึกษาในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น



ล่าสุดหอสมุดฯ ประสบความสำเร็จในการทำข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน ศาลปกครอง กับห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับเปิดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดออนไลน์ระหว่างกันตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ผ่านมานอกจากนั้น ยังได้หารือกับคณะผู้บริหารหอจดหมายเหตุฯ ธนาकारแห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นพันธมิตรที่ดีระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อการสร้างและขยายความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกันด้วย

สำหรับการดำเนินงานด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ในปี 2559 ที่ผ่านมา หอสมุดฯ ได้ลงนามข้อตกลงในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ได้แก่ การเปิดบริการยืมระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ 5 แห่ง ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผ่านระบบบริการออนไลน์ที่เรียกว่า WorldShare ILL

การเปิดตัวเครือข่ายการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกันของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่เรียกว่า TU-THAIPUL ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และปัจจุบันได้ขยายเพิ่มอีก 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช ซึ่งผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมา มีผู้รับบริการขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านเครือข่ายความร่วมมือทั้ง 2 รูปแบบรวมแล้วกว่า 1,200 ครั้ง ขณะเดียวกัน เพื่อให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างครบถ้วน หอสมุดฯ ได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อการตรวจสอบและติดตามคำร้องขอใช้บริการด้วยตนเองที่เรียกว่า “ILL Request Tracking” ด้วย ความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างกันนอกจากเป็นการสร้างพันธมิตรที่ดีระหว่างกันแล้ว ยังเป็นทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่าอีกด้วย... ✍



>>>กิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2560<<<



**#5 มกราคม** ผอ.หอสมุดฯ และรอง ผอ.สายบริหารฯ รับมอบ  
ภาพวาด “ฮานาโกะ” ทูตช้างไทย สัญลักษณ์ความสัมพันธ์  
ไทย-ญี่ปุ่น จาก รศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป



**#24 มกราคม** รอง ผอ.สายบริการฯ และรอง ผอ.สายบริหารฯ ร่วมกับ  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางได้เดินทางตรวจสอบ  
ความคืบหน้าของอาคารนวัตกรรมบริการ และอาคารสิรินธรา  
รัตน์ ณ มธ. ศูนย์ลำปาง



**#24 มกราคม** ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดย  
มธ.และ มจร. ร่วมมือกับ สกว.จัดประชุมเรื่อง การจัดตั้งกลุ่ม  
มหาวิทยาลัยเครือข่าย (University Consortium) เพื่อ  
บอกรับฐานข้อมูล Scopus ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์  
ชั้น 2 ตึกโดม มธ. ท่าพระจันทร์ มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม  
ทั้งสิ้น 26 แห่ง



**#11-12 มกราคม** ผอ.หอสมุดฯ พร้อมด้วยรอง ผอ.สาย  
บริหารฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2017  
ภายใต้หัวข้อ "Service Excellence" ซึ่งจัดโดยสำนักหอสมุด  
ม.เชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานห้องสมุด ม.ส่วนภูมิภาค



**#17, 27 และ 30 มกราคม** ฝ่ายส่งเสริม  
และพัฒนาห้องสมุดจัดสัมมนาเชิง  
ปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำกระบวนการ”  
ทั้งสิ้น 3 ครั้ง รับฟังคำแนะนำในการจัดทำกระบวนการต่าง ๆ  
ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 จากทีมที่ปรึกษา เพื่อให้เป็น  
ตามแผนงานที่วางไว้



**#25 มกราคม** รอง ผอ.สายบริหารฯ เข้าร่วมประชุม  
คณะทำงานเครือข่ายห้องสมุดกฎหมาย การเมืองและการ  
ปกครอง ณ สำนักงานศาลปกครอง... ✍